



เอกสารหมายเลข ๑๐

ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติ หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำ หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่ง ประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพนเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้สำนักการแพทย์พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับ การประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับ การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครง เรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ / หน่วยงาน
๑.	น.ส.จอมขวัญ เกตุดแก้ว	นักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพต.๗๖๗)	นักสังคมสงเคราะห์ ชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ รพต.๗๖๗)	กลุ่มบริการทางการแพทย์ กลุ่มงานอนามัยชุมชน โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายสามารถ ตันอริยกุล)
ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวจอมขวัญ เกตุแก้ว

เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๗๖๗)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา ๑.๒ ประวัติการรับราชการ ๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว ๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก ๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)	- สังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต - สังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาบัณฑิต (การบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม) - อายุราชการ ๖ ปี ๕ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) - ดำรงตำแหน่งระดับ ๕ เป็นเวลา - ปี ๑๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๔) และดำรงตำแหน่งปฏิบัติการ เป็นเวลา ๑ ปี ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) รวมเป็นเวลา ๒ ปี ๕ เดือน - ดำรงตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ เป็นเวลา ๖ ปี ๕ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) - ไม่มี
๒. การพิจารณาคูณลักษณะของบุคคล - ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ๓. อื่น ๆ (ระบุ)	- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๘

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้รับการประเมิน นางสาวจอมขวัญ เกตุแก้ว

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๗๖๗)

๑. ชื่อผลงาน บทบาทนักสังคมสงเคราะห์ในการติดตามเยี่ยมบ้านมารดาวัยรุ่นหลังคลอดของโรงพยาบาลตากสิน

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕

ขณะดำรงตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กลุ่มบริการทางการแพทย์ กลุ่มงานอนามัยชุมชน

โรงพยาบาลตากสิน สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน

โรงพยาบาลตากสิน สำนักงานแพทย์ มีการจัดตั้งโรงเรียนพ่อแม่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ มารดาวัยรุ่น โดยมีกิจกรรมตั้งแต่เริ่มมาฝากครรภ์ที่ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวชกรรม (ANC) เช่น โภชนาการหญิงตั้งครรภ์ การปฏิบัติตนระหว่างตั้งครรภ์ การเตรียมความพร้อมในการมาคลอด ตลอดจนการปฏิบัติตัวหลังคลอด การดูแลทารก และการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ทีมบุคลากรทางการแพทย์เล็งเห็นความสำคัญในการให้บริการมารดาวัยรุ่นที่มาฝากครรภ์ และคลอดที่โรงพยาบาลตากสินอย่างเป็นองค์รวมและเป็นการให้บริการอย่างครบวงจร จึงจัดตั้งทีมสหวิชาชีพเพื่อการดูแลมารดาวัยรุ่น นักสังคมสงเคราะห์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทีมจึงได้เริ่มดำเนินการให้บริการมารดาวัยรุ่นที่มีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ ที่มาฝากครรภ์และคลอด ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๒ โดยนักสังคมสงเคราะห์มีบทบาทสำคัญในการให้ความรู้ ให้คำปรึกษาแนะนำ ประเมินความพร้อมของมารดาวัยรุ่นและครอบครัว ศึกษาแรงสนับสนุนทางสังคม ที่ให้การช่วยเหลือแก่มารดาวัยรุ่นในระยะที่มาฝากครรภ์และคลอด และได้มีการติดตามเยี่ยมบ้านมารดาวัยรุ่นภายหลังคลอด เพื่อติดตามผลการให้บริการ และให้ความรู้ ให้การปรึกษาแนะนำในเรื่องต่าง ๆ เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อมารดาวัยรุ่น ครอบครัว และสังคม ทั้งนี้ นักสังคมสงเคราะห์ได้ดำเนินกิจกรรมติดตามเยี่ยมบ้านมารดาวัยรุ่นอายุต่ำกว่า ๑๖ ปี ภายหลังคลอด ๒ สัปดาห์ ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา เนื่องจากในช่วงวัยนี้เป็นวัยที่กำลังก้าวเข้าสู่วัยรุ่นอย่างเต็มตัว มารดาวัยรุ่นจึงมีความเปราะบางทางด้านอารมณ์และจิตใจต่อปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม และเป็นการลดปริมาณการเยี่ยมบ้านลง เพื่อให้มีความเหมาะสมกับเวลาและภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานของบุคลากร การติดตามเยี่ยมบ้านมารดาวัยรุ่นหลังคลอดถือเป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่สำคัญของนักสังคมสงเคราะห์ในการที่จะค้นหาข้อเท็จจริง สามารถประเมินสภาพปัญหาและร่วมวางแผนหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับมารดาวัยรุ่นหลังคลอด เพื่อให้มารดาวัยรุ่นสามารถปรับตัวต่อการเป็นมารดาได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากครอบครัว จนสามารถเลี้ยงดูบุตรได้อย่างมีคุณภาพและศักยภาพ ภายหลังกลับคืนสู่ครอบครัว

นักสังคมสงเคราะห์มีบทบาทในการติดตามเยี่ยมบ้านมารดาวัยรุ่น ดังนี้

๑. บทบาทในการให้ความรู้ เกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษา การวางแผนครอบครัว การคุมกำเนิด เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำ ตลอดจนความรู้เรื่องการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพภายหลังคลอดเพื่อการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว

๒. บทบาทในการให้คำปรึกษาแนะนำ ทั้งการให้คำปรึกษารายบุคคลและให้คำปรึกษาครอบครัวของมารดาวัยรุ่นในเรื่องการแนะนำการใช้สิทธิการรักษาพยาบาลของบุตร การปรับตัวเป็นมารดาอย่างมีศักยภาพ การเลี้ยงดูบุตรโดยได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว แนะนำและประสานแหล่งสนับสนุนทางสังคมนำไปสู่การใช้ชีวิตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวชกรรม (ANC) ส่งมารดาวัยรุ่นที่มาฝากครรภ์ให้นักสังคมสงเคราะห์ประเมินสภาพปัญหาและให้คำปรึกษา จำนวนทั้งสิ้น ๒๐๒ ราย หอผู้ป่วยสูติกรรมหลังคลอด ส่งปรึกษาจำนวนทั้งสิ้น ๑๖๗ ราย เยี่ยมบ้านหลังคลอดในรายที่มีอายุต่ำกว่า ๑๖ ปีบริบูรณ์ จำนวนทั้งสิ้น ๔๕ ราย

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ป้องกันปัญหาการตั้งครุฑ์ซ้ำหรือการตั้งครุฑ์ไม่พึงประสงค์
๒. มารดาวัยรุ่นสามารถปรับตัวสู่บทบาทการเป็นมารดาและเลี้ยงดูบุตรได้
๓. เกิดระบบการดูแลมารดาวัยรุ่นหลังคลอดอย่างต่อเนื่อง

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ โครงการเสริมสร้างความรู้และความตระหนักในการป้องกันปัญหาการตั้งครุฑ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นแก่นักเรียนในโรงเรียน ย่านฝั่งธนบุรี

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

ปัญหาการตั้งครุฑ์ในวัยรุ่นถือเป็นปัญหาสำคัญในระดับประเทศที่ทุกภาคส่วนควรให้ความสำคัญในการรีบเร่งป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครุฑ์ไม่พร้อมของวัยรุ่น สำหรับประเทศไทย มีอัตราการคลอดของวัยรุ่น เป็นลำดับต้น ๆ ของโลก ทั้งนี้เป็นผลมาจากพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น มีเพศสัมพันธ์เมื่ออายุน้อยและขาดการป้องกันเมื่อเกิดปัญหาการตั้งครุฑ์ไม่พร้อมขึ้นแล้วนั้นย่อมส่งผลกระทบต่อตัววัยรุ่นเอง ทั้งทางร่างกาย สังคม อารมณ์ จิตใจ และยังส่งผลกระทบต่อครอบครัวและสังคมโดยรวมด้วย ดังนั้นนักสังคมสงเคราะห์จึงมีบทบาทที่สำคัญในการเสริมสร้างความรู้และความตระหนักในการป้องกันปัญหาการตั้งครุฑ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นระดับโรงเรียน (ระดับชั้นประถมศึกษาที่ ๕,๖ และมัธยมศึกษาตอนต้น) เพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติ ค่านิยม พฤติกรรมที่สอดคล้องกับสังคมและวัฒนธรรมของไทย โดยจัดโครงการให้ความรู้ในเรื่องเพศศึกษา ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากปัญหาการตั้งครุฑ์ที่ไม่พร้อม รู้จักการใช้ทักษะการปฏิเสธเมื่อถูกชักจูงไปในทางที่ไม่ถูกต้องและเมื่อหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้ต้องมีการป้องกันการคุมกำเนิด ซึ่งนักสังคมสงเคราะห์เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในทีมสหวิชาชีพด้วย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. นักเรียนมีความรู้และความตระหนักในการป้องกันปัญหาการตั้งครุฑ์ไม่พร้อม
๒. เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงและหลีกเลี่ยงปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน